



ประกาศเจตนารมณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
เรื่อง การส่งเสริมกรมสอบสวนคดีพิเศษ สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญา ที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษเป็นไปตาม หลักมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษเล็งเห็นว่า การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้น ผู้ปฏิบัติงานนอกจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ในการบังคับใช้ กฎหมายอย่างถูกต้องแล้ว จะต้องประกอบไปด้วย คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย และน้อมนำ หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษาสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดั่งาม มาเป็น หลักคิดในการดำรงชีวิต และร่วมกันสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ในสังคม รวมทั้ง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมร่วมองค์กร “เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์”

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมกรมสอบสวนคดีพิเศษ สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่ได้กำหนดเป้าหมาย “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย ที่ดั่งามและประเทศไทย ปลอดภัยและประเพณีที่ดี” จึงขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามหลักคุณธรรม นำการพัฒนา “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม ในองค์กร ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย ที่ดั่งาม มาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน และเครือข่ายต่างๆ โดยให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ประพฤติดี ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจตรี

(ยุทธนา แพรดำ)

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ